

การเตรียมต้นฉบับบทความ
เพื่อพิจารณาตีพิมพ์วารสารรัฐประศาสนศาสตร์

ชื่อบทความ	ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
บทคัดย่อ	ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 250 คำ
คำในบทความ	จำนวนคำในบทความ ไม่ควรเกิน 8,000 คำ
คำสำคัญ	จำนวน 3 – 5 คำให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เนื้อหา	เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ใช้ตัวอักษร UPC ขนาด 16 หรือขนาดเทียบเท่า และให้มีหัวข้อได้ไม่เกิน 3 ลำดับ ได้แก่ ลำดับแรก เช่น บทนำ ใช้ ตัวอักษรขนาด 18 ตัวหนา ลำดับที่สอง ใช้ตัวอักษรขนาด 16 ตัวหนา และลำดับที่สามใช้ตัวอักษรขนาด 16 ตัวเอียง
กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)	
การอ้างอิง	รูปแบบการอ้างอิงในเนื้อเรื่องและท้ายเล่มใช้วิธีการอ้างอิงระบบนาม – ปี ตามรูปแบบของ American Psychological Association (APA) การเขียนการอ้างอิงให้ใช้ภาษาอังกฤษหรือตัวอักษรโรมันทั้งหมด สำหรับการอ้างอิงเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในกรณีที่ไม่มีชื่อภาษาอังกฤษ ให้ถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันโดยวิธีการถอดอักษรแบบถ่ายเสียง (Transcription) หรือโดยวิธีการแปลเป็นภาษาอังกฤษและให้แสดงตัวอักษรภาษาไทยในวงเล็บตามหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถาน
ภาพ ตาราง และสมการ	ควรมีเฉพาะที่จำเป็น และควรมีหมายเลขกำกับภาพตามลำดับ ภาพจะต้องชัดเจน แสดงเนื้อหาที่สำคัญของเรื่อง ภาพถ่ายควรเป็นภาพขาว - ดำ คำอธิบายภาพประกอบและตารางให้ใช้ข้อความกะทัดรัดชัดเจน ส่วนของต้นฉบับที่เป็นรูปภาพ แผนภาพ และตาราง ให้มีขนาดไม่เกิน 140 x 210 มม. รูปแบบ gray-scale มีระดับความเข้มที่เหมาะสม ตัวอักษรในภาพและตารางให้มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 ทุกภาพ ตารางและสมการจะต้องมีชื่อกำกับ ได้แก่ “ภาพที่ 1 ขีดขอบซ้ายด้านล่างของภาพ” , “ตารางที่ 1 ขีด ขอบซ้ายด้านบนของตาราง” และ “สมการ” ขีดขอบขวาในบรรทัดเดียวกับสมการ รวมทั้งแหล่งที่มา (ถ้ามี) ด้าน ล่างของภาพหรือตาราง และให้ระบุตำแหน่งอ้างอิงในบทความ เช่น <ภาพที่ 1>, <ตารางที่ 1> หรือ <สมการที่ 1>
หมายเหตุ :	<ol style="list-style-type: none">บทความที่ส่งมาตีพิมพ์ในวารสารต้องไม่เคยถูกตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในสิ่งพิมพ์ทางวิชาการใดๆมาก่อน หรือกำลังอยู่ในกระบวนการตีพิมพ์บทความในวารสารที่อื่นๆหากพบว่ามี การคัดลอกเนื้อหาของบทความจากเอกสารหรือสิ่งพิมพ์อื่นใด จะมีการดำเนินการแจ้งกองบรรณาธิการให้ทราบโดยทันทีสำหรับบทความที่เป็นการนำเสนอข้อมูลการวิจัยหรือเป็นการวิจัยโดยมีการทดลองกับคนหรือสัตว์ จะต้องเป็นการวิจัยหรือการทดลองที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมสำหรับการวิจัยมนุษย์และสัตว์ และผู้เขียนจะต้องส่งเอกสารอนุมัติรับรองการอนุญาตให้ทำการวิจัยให้กับทางโครงการฯเพื่อเป็นหลักฐานด้วย